

Sớm hình thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam

Sáng 17-12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành chức năng, địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng) về kế hoạch hành động triển khai kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.

Theo Thông báo số 47-TB/TW kết luận về việc xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm tài chính quốc tế toàn diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm tài chính khu vực tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành đóng góp các ý kiến cụ thể đối với các nhiệm vụ chuẩn bị, triển khai kết luận của



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận cuộc họp.

Ảnh: VGP

XEM TIẾP TRANG 2

Lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024), ngày 17-12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, nghĩa sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố, Nghĩa trang Quân khu 5 và Nghĩa trang Phước Ninh. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Lê Văn Trung.



Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố.

XEM TIẾP TRANG 2

Thực hiện hiệu quả giao ước thi đua

Năm 2024, thực hiện công tác thi đua Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ), Mặt trận thành phố Đà Nẵng có nhiều nỗ lực tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động và 5 chương trình phối hợp, thống nhất hành động, đạt thành tích nổi bật.

TRANG 3

Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới



Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 7, bên trái sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 đề án "Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới".

Ảnh: N.Q

Ngày 17-12, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giai đoạn 1 đề án "Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới" do UBND thành phố tổ chức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả xuất sắc của Hải đội dân quân thường trực thành phố đạt được trong thời gian qua, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

XEM TIẾP TRANG 2

Thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị

Trong năm 2024, quận Sơn Trà chú trọng triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với thực hiện mô hình chính quyền đô thị và đã đạt được nhiều kết quả khả quan, các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá so với năm 2023.

TRANG 5



Hạ tầng được đầu tư, khang trang, đưa Sơn Trà là điểm đến yêu thích của rất đông du khách trong và ngoài nước.

TRONG ẢNH: Tuyến đường ven biển của quận Sơn Trà.

Ảnh: NHẬT HẠ

Phát huy hiệu quả hoạt động các hội đồng tư vấn

Các hội đồng tư vấn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tích cực tham gia có hiệu quả hoạt động tư vấn, giám sát, phản biện xã hội và tập hợp các ý kiến của nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp thành phố.

TRANG 3



PHILIPPINES - VIỆT NAM

Cơ hội đoạt vé vào bán kết sớm

20 giờ hôm nay (18-12), trên sân Rizal Memorial, đội tuyển Việt Nam làm khách trước Philippines tại lượt trận thứ 4 bảng B của ASEAN Cup 2024. Thủ trò HLV Kim Sang-sik có cơ hội đoạt vé vào bán kết với ngôi đầu bảng sớm 1 lượt đấu nếu giành trọn 3 điểm. Đây là nhiệm vụ không quá khó khi đối thủ không có phong độ cao.

TRANG 6



TRONG SỐ NÀY

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU

TRANG 2

Quốc hội Đức bắt tin nhiệm Thủ tướng Scholz

TRANG 6

Sớm hình thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam

(TIẾP THEO TRANG 1)

Bộ Chính trị về xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam; khẳng định yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện, nhất quán quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nội dung của đề án xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam đã được Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương tại Thông báo số 47-TB/TW trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ để bứt phá.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mai và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bày tỏ thống nhất cao với dự thảo kế hoạch hành động triển khai kết luận của Bộ Chính trị; khẳng định hai thành phố đã và đang có sự chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho thành lập trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, trong đó có sự chuẩn bị chu đáo, tập trung nghiên cứu về cơ chế chính sách; nghiên cứu lập các tổ chức liên quan; xác định các nhiệm vụ đầu tư về hạ tầng; xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức các nhóm học tập kinh nghiệm quốc tế...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, là một trong những quyết sách chính trị lớn để chuẩn bị cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tạo ra cơ chế, nguồn lực mới, là "cú hích"

theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, đặc biệt là giai đoạn xây dựng cơ chế, chính sách; đồng thời cũng nhất trí với đề xuất thành lập Tổ công tác xây dựng trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng để lãnh đạo, chỉ đạo việc thành lập và vận hành trung tâm tài chính. Đề nghị tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về trung tâm tài chính, trong đó có các dự thảo nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính, dự thảo các văn bản quy định và hướng dẫn thi hành nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính... Quan tâm bố trí, huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển trung tâm tài chính; chuẩn bị, đào tạo nguồn nhân lực trong bộ máy nhà nước phục vụ cho quản lý, vận hành trung tâm tài chính.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ: "Phải làm tốt công tác chuẩn bị nguồn nhân lực cho trung tâm tài chính, nguồn nhân lực trong nước thì phải có kế hoạch đào tạo cụ thể, cho đi học hỏi, thực tập; nguồn nhân lực nước ngoài phải có cơ chế để thu hút, mời gọi; phải bảo đảm khi vào việc, chúng ta có bộ máy ngay". Đồng thời, phải chuẩn bị, thực hiện tốt công tác truyền thông và xúc tiến kêu gọi đầu tư, tạo đồng thuận xã hội, trong các cấp, các ngành, các cơ quan về thành lập trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, giới thiệu về trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam trong kêu gọi, thu hút đầu tư.

Về các nhiệm vụ, giải pháp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhất trí với đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về trung tâm tài chính để chỉ đạo định hướng, chiến lược, điều phối bảo đảm vận hành thông suốt, nhất quán

Chinhphu.vn

Thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ tại Đà Nẵng cao nhất 700 triệu đồng

(TIẾP THEO TRANG 1)

do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thưởng Tết Dương lịch 2025 cao nhất 35 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng; thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ cao nhất 46 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng. Các doanh nghiệp có phần cổ vốn góp của Nhà nước thưởng Tết Dương lịch 2025 cao nhất

17 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng; thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ cao nhất 220 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng. Các doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết Dương lịch 2025 cao nhất 1,5 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ cao nhất 700 triệu đồng,

thấp nhất 200.000 đồng. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng Tết Dương lịch 2025 cao nhất 223 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ cao nhất 475,5 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

L.PHƯƠNG

Huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới năm 2024 hoàn thành vượt chỉ tiêu

Ngày 16-12, báo cáo tại hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 23 đánh giá tình hình công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025, Huyện ủy Hòa Vang cho biết, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ huyện kết nạp 236 đảng viên, đạt 150% chỉ tiêu thành phố giao, kinh tế có nhiều khởi sắc, tổng thu ngân sách đạt 692 tỷ đồng. Trong năm, huyện tập trung xây dựng xã nông thôn mới vượt chỉ tiêu giao, đạt 3/2 xã; triển khai thực hiện thí điểm các mô hình du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản bước đầu mang lại nhiều hiệu quả. Công tác quy hoạch,

giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt. Đặc biệt, huyện hoàn thành ban giao mặt bằng dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng quốc lộ 14B đang được huyện thực hiện với quyết tâm "90 ngày thực hiện công tác giải phóng mặt bằng". Đồng thời, huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2025, Huyện ủy tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ huyện,

nhiệm kỳ 2025-2030; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị loại IV. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch; phối hợp, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến đầu tư xây dựng khu thương mại tự do. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án "Xây dựng làng văn hóa đặc trưng" tại thôn Bồ Bàn (xã Hòa Phong) và thôn Phong Nam (xã Hòa Châu); đề xuất đầu tư Bệnh viện Bắc Hòa Vang và cơ chế huyện được tự chủ đầu tư hạ tầng y tế xã.

THANH PHƯƠNG

Hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi

Tại kỳ họp thứ 21, HĐND thành phố khóa X đã thông qua chủ trương hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố. Theo đó, áp dụng cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố chưa có đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc không còn đất ở, nay có nhu cầu về đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh.

UBND thành phố; hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND thành phố khi chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác đang sử dụng hợp pháp sang đất ở; hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND thành phố khi công nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định pháp luật đối với trường hợp sử dụng đất từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2014; hỗ trợ 100% tiền thuê đất khi được thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở theo hình thức trả tiền hàng năm để sản xuất, kinh doanh (trường hợp đã thoát nghèo, thoát cảnh nghèo thì không còn được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê đất). Hỗ trợ đất đai lần đầu đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ có mức sống trung bình sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố với mức: hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất khi giao đất ở trong hạn mức theo quy định của

thành phố khi chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác đang sử dụng hợp pháp sang đất ở; hỗ trợ 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND thành phố khi công nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định pháp luật đối với trường hợp sử dụng đất từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2014.

Ngoài ra, cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố đã được Nhà nước giao đất ở theo quy định nhưng không còn đất ở hoặc thiếu đất ở so với hạn mức theo quy định của UBND thành phố thì được hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND thành phố khi công nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định pháp luật đối với trường hợp sử dụng đất từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2014.

T. HUY

Lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

(TIẾP THEO TRANG 1)

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, nghĩa sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có

công đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, nghĩa sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện kế tục truyền thống cha anh,

đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

LÊ HÙNG

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 17-12, đến thăm Bệnh viện Quân y 17; Tiểu đoàn Vệ binh 8 (Bộ Tham mưu quân khu 5); Công ty Thành An 96 (Bình đoàn 11); Trung tâm 386 (Bộ Tư lệnh 86); Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung chúc mừng những thành tựu mà các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam đạt được trong suốt thời gian qua. Những thành tựu, kết quả mà thành phố đạt được trong năm qua đều có sự chung tay, góp sức của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong rằng thời gian tới các đơn vị quân đội tiếp tục chung tay, góp sức cùng thành phố để đưa Đà Nẵng phát triển giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự quận Thanh Khê, Lữ đoàn Phòng hóa 88 (Bình chủng Hóa học), Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu,



Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 4, bên trái sang) thăm, chúc mừng Lữ đoàn Phòng hóa 88 (Bình chủng Hóa học). Ảnh: LAM PHƯƠNG

Quân khu 5), Tiểu đoàn Tác chiến điện tử 97 (Bộ Tham mưu, Quân khu 5). Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, góp phần quan trọng để giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo

điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chúc tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đổi mới sức khỏe, phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

THU HÀ-LAM PHƯƠNG

Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới

(TIẾP THEO TRANG 1)

Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về vấn đề Biển Đông, nâng cao cảnh giác, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Xây dựng Hải đội vững mạnh, đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, năng cao ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Sau 3 năm thành lập, Hải đội dân quân thường trực thành phố ngày càng vững mạnh, thực hiện hiệu quả, an toàn công tác tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cán bộ, dân quân trên các kíp tàu đủ khả năng làm chủ phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, ngư dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng,

an ninh, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động khai thác hải sản; tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, bảo vệ ngư dân...

Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho 11 tập thể; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tuyên dương 7 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 đến án.

NGỌC QUỐC

Tiếp tục triển khai quyết liệt các pháp chống khai thác IUU

Chiều 17-12, phát biểu kết luận tại buổi Nghe báo cáo công tác triển khai thực hiện các giải pháp khác phục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ghi nhận nỗ lực của các đơn vị đã tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục nỗ lực thực hiện tuyên truyền để người dân hiểu, tạo điều kiện tối đa cho ngư dân vươn khơi bám biển cũng như bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phân loại cụ thể đối với tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác), từ đó

có giải pháp xử lý triệt để; phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố quản lý chặt chẽ thuyền, thùng; tập trung nguồn lực hoàn thành trong thời gian sớm nhất việc cấp các loại giấy tờ cho 100% tàu cá còn hoạt động và có đầy đủ giấy tờ.

UBND các quận có tàu cá tiếp tục tổ chức thực hiện công tác quản lý phương tiện hoạt động khai thác thủy sản tại vùng ven bờ theo phân cấp, bảo đảm không để phát sinh phương tiện sai quy định; chỉ đạo UBND các phường có hoạt động nghề cá tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc các chủ tàu tại các địa phương khẩn trương thực hiện các thủ tục đăng kiểm, đăng ký, cấp phép khai thác thủy sản trước khi đi hoạt động khai thác thủy sản theo đúng quy định. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo

các đồn Biên phòng, trạm kiểm soát Biên phòng tăng cường theo dõi chặt chẽ các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá cố tình đi khai thác khi chưa đầy đủ giấy tờ, chưa đánh dấu tàu cá, chưa kê số; kiên quyết không cho ra khơi đánh bắt nếu tàu cá không đủ giấy tờ theo quy định... Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay thành phố đã hoàn thành tổng kiểm tra rà soát, lập danh sách đưa vào quản lý toàn bộ tàu cá; hoàn thành cấp nhật đầy đủ dữ liệu 1.513 tàu cá đã đăng ký vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Hiện các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy tờ cho 66 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản.

TRẦN TRÚC

Thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu được giao

Ngày 17-12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2025. Chủ trì điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thị chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Năm 2024, ngành tư pháp bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng để ra; tham mưu Chính phủ

trình Quốc hội thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025; điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; thông qua 28 luật, 5 nghị quyết. Các bộ, ngành xây dựng, ban hành 832 văn bản quy phạm pháp luật. Các địa phương ban hành 4.832 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, 2.144 văn bản cấp huyện và 2.629 văn bản cấp xã. Công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay với 620.657 vụ việc thi hành xong, đạt 83,88%, cao hơn chỉ tiêu giao 0,63%. Công

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quan tâm. Năm 2024, các bộ, ngành, địa phương tổ chức 566.479 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 55 triệu lượt người; tổ chức 10.239 cuộc với hơn 14 triệu lượt người tham gia; phát hành hơn 46 triệu tài liệu tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến người dân thuộc đối tượng chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật...

LAM PHƯƠNG

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Ban Chỉ đạo 389 thành phố vừa ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ nay đến hết ngày 28-2-2025, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố chủ động phương án bố trí lực lượng, thiết bị, phương tiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới; đường biển, đường hàng không, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới để ngăn

chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa vào nội địa thành phố. Đồng thời chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới; xác định tuyến địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh. Các ngành thành viên tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu cao phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp

cuối năm và Tết Nguyên đán; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh để mua, bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mặt khác, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến người dân thuộc đối tượng chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật...

HỮU ANH

Thực hiện hiệu quả giao ước thi đua

Năm 2024, thực hiện công tác thi đua Cùm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ), Mặt trận thành phố Đà Nẵng có nhiều nỗ lực tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động và 5 chương trình phối hợp, thống nhất hành động, đạt thành tích nổi bật.

Điểm sáng trong các chương trình

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung, Mặt trận ban hành 31 văn bản hướng dẫn, triển khai các chương trình công tác; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát và phản biện xã hội; kế hoạch thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì. Trên cơ sở đó, Mặt trận các cấp của thành phố phát động phong trào thi đua rộng khắp để cụ thể hóa thành sản phẩm cụ thể, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố.

Tính đến ngày 30-11, toàn thành phố vận động Quy "Vị người nghèo" hơn 34,5 tỷ đồng. Mặt trận các cấp chỉ hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng để chăm lo đời sống cho các hộ nghèo như hỗ trợ Tết Nguyên đán với số tiền gần 22 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 369 nhà đại đoàn kết với số tiền gần 11,68 tỷ đồng; tặng phương tiện sinh kế cho 302 lượt hộ nghèo với số tiền gần 2 tỷ đồng; trao học bổng cho 2.222 em học sinh, sinh viên con hộ nghèo với số tiền 2,3 tỷ đồng. Mặt trận các địa phương xây dựng các mô hình mới để triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (thứ 3, bên phải) trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Khuong Mỹ. Ảnh: XUÂN HẬU

thi đua "Đoàn kết sáng tạo" gắn với các chương trình phối hợp bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm; tuyên truyền về biển đảo, văn hóa giao thông và giảm nghèo bền vững...

Trong năm, Mặt trận các cấp tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động thi đua đến toàn hệ thống Mặt trận tham gia với các công trình, phần việc, mô hình thiết thực gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mọi địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện chương trình "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc". Qua đó vận động ủng hộ xây dựng 150 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

của tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Mặt trận các cấp vận động xây dựng 44 căn nhà đại đoàn kết với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/căn, tổng giá trị 3,52 tỷ đồng. Mặt trận các quận, huyện, phường, xã thực hiện 150 công trình, phần việc với tổng kinh phí hơn 12,26 tỷ đồng, như xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội; vận động hiến đất làm đường, các tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp, tuyến đường hoa, tuyến đường cơ sở quốc.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Trong năm, Mặt trận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Mặt trận thành phố thành lập đoàn, thực hiện giám sát trực tiếp 4 chuyên đề: giám sát Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị Ngũ Hành Sơn; giám sát trách nhiệm người đứng đầu UBND các cấp và đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống

tham nhũng, tiêu cực gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ; chuyên đề bằng hình thức văn bản đối với hai nội dung là giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và giám sát trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân. Mặt trận các quận, huyện tổ chức 16 giám sát chuyên đề; Mặt trận các phường, xã tổ chức 106 giám sát chuyên đề.

Đối với hoạt động phản biện xã hội, Mặt trận các cấp thành phố tổ chức 46 cuộc phản biện xã hội. Qua đó, phát huy hiệu quả vai trò của các hội đồng tư vấn, tổ tư vấn, các chuyên gia trên các lĩnh vực, của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý kiến và nâng cao chất lượng phản biện xã hội; theo dõi, đôn đốc kịp thời việc tiếp thu, phản hồi ý kiến của cơ quan, tổ chức được phản biện xã hội, góp ý.

Ông Lê Văn Trung cho biết, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, với tinh thần để mọi người, mọi nhà đều có Tết yên vui, đầm ấm, Mặt trận các cấp tích cực vận động các nguồn lực, chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm no, hạnh phúc; phối hợp các đơn vị bảo đảm an ninh trật tự để người dân đón Tết bình an. 2025 là năm Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thị điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Mặt trận các cấp tiếp tục phát động và đồng viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

XUÂN HẬU

10 sự kiện nổi bật của Mặt trận thành phố năm 2024



Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (thứ 2, bên phải) tặng bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: M.T

1. Tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029 hoàn thành đúng tiến độ theo Chỉ thị số 32-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Mặt trận các cấp đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 với 155 công trình, phần việc, mô hình thiết thực, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về đại hội Mặt trận các cấp bằng nhiều hình thức từ trực quan đến trực tuyến thông qua loa truyền thanh, nhóm zalo, trang fanpage...

2. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền

Trang thông tin điện tử và trang fanpage của Mặt trận thành phố đăng tải hơn 1.847 lượt tin, bài, ảnh; biên soạn và phát hành 2 bộ tài liệu "Tài liệu hỏi - đáp Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029" và tờ gấp về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở phường, xã; phát hành 1 ký yếu; 1 chuyên trang báo chào mừng đại hội; xây dựng phóng sự "Mặt trận Đà Nẵng - Dấu ấn và khát vọng". Duy trì chuyên trang Mặt trận trên Báo Đà Nẵng với 12 số báo, 39 bài viết tuyên truyền, 12 bài viết về gương trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu; chuyên mục Đại đoàn kết trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng với 12 phóng sự thường kỳ, 1 phóng sự chuyên đề.

Mặt trận thành phố tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu công tác MTTQ Việt Nam và hình ảnh Đà Nẵng - thành phố của tôi" và tổ chức khảo sát trực tuyến ý kiến về kết quả phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên Trang thông tin điện tử và trang fanpage của Mặt trận thành phố thu hút hơn 6.000 lượt người tham gia.

3. Vận động có hiệu quả Quy "Vị người nghèo", nguồn cứu trợ các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai

Mặt trận các cấp thành phố đã vận động hơn 34 tỷ đồng vào Quy "Vị người nghèo", trong đó, Mặt trận thành phố vận động hơn 6 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, Mặt trận các cấp đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho các hộ nghèo. Trước tình hình thiết hại nặng của nhân dân các tỉnh phía Bắc do bão số 3 (bão Yagi) gây ra, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ động kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ hơn 50,3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

4. 100% khu dân tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 được tổ chức tại 1.199/1.199 khu dân cư (KDC), đạt 100%. Có 914 lãnh đạo từ thành phố đến phường, xã và đại diện với người dân. Ngày hội biểu dương, khen thưởng 934 tập thể, 5.539 hộ gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng KDC, xây dựng gia đình văn hóa, các cuộc vận động, các phong trào thi đua với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 7.040 trường hợp là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong KDC với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

5. Nhiều hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội thi tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức hội nghị tuyên truyền điểm về bảo vệ môi trường và xây dựng 14 "KDC điểm thân thiện với môi trường"; tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phân loại chất thải rắn cho chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn và chức sắc, chức việc, tín đồ Hội

Thánh Truyền giáo Cao đài. Đến nay, Mặt trận các cấp chủ trì thực hiện 156 mô hình bảo vệ môi trường trên toàn thành phố.

6. Hoạt động giám sát thực chất, hiệu quả

Mặt trận các cấp thành phố tổ chức giám sát 551 chuyên đề. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giám sát 4 chuyên đề: giám sát Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn; giám sát trách nhiệm người đứng đầu UBND các cấp và đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với Chủ tịch UBND phường Cẩm Lệ, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND phường Hòa An, Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Tây; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; giám sát trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân.

7. Hoạt động phản biện xã hội tăng cường sự đồng thuận xã hội

Mặt trận các cấp của thành phố tổ chức 46 hội nghị phản biện xã hội về các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Trong đó Mặt trận thành phố tổ chức 1 hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn; tổ chức hội nghị để Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh công khai thông tin dự án đến nhân dân 2 xã Hòa Bắc và Hòa Liên (huyện Hòa Vang)...

8. Đối ngoại nhân dân đạt được nhiều kết quả

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2024-2029 với Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố; phối hợp hỗ trợ Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài thành phố tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029, hỗ trợ Ban Hòa bình thành phố tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029, tổ chức đoàn công tác thăm và dự khai mạc hội nghị Thương mại các thành phố hữu nghị quốc tế tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc; tham gia đoàn lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết và làm việc với các tỉnh Nam Trung Lào.

9. Năm bất bình đẳng dư luận xã hội đạt nhiều kết quả

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2024-2025 nhằm nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội, kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân.

10. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật có hiệu quả

Mặt trận thành phố đã tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền pháp luật, 4 hội nghị tập huấn công tác thanh tra nhân dân, 22 hội nghị triển khai các văn bản liên quan đến công tác giám sát và phản biện xã hội và tuyên truyền đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc Bắc-Nam", 3 hội nghị triển khai Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, tổ chức 8 hội nghị tập huấn công tác Mặt trận cho hơn 1.440 cán bộ Mặt trận các cấp từ thành phố đến ban công tác Mặt trận khu dân cư.

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ

Phát huy hiệu quả hoạt động các hội đồng tư vấn

Các hội đồng tư vấn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tích cực tham gia có hiệu quả hoạt động tư vấn, giám sát, phản biện xã hội và tập hợp các ý kiến của nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp thành phố.

Nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ

Nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thành lập mới 3 hội đồng tư vấn cấp thành phố, gồm: Dân chủ - Pháp luật; Kinh tế - Môi trường và Văn hóa - Xã hội, với 27 thành viên. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn, phát huy những kết quả từ nhiệm kỳ trước, các hội đồng tư vấn tiếp tục làm tốt vai trò quan trọng của thành phố và Trung ương như: góp ý về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn thuê chung cư xã hội đối với người có công với cách mạng; dự thảo tờ trình, nghị quyết quy định mức thu học phí từ năm học 2024-2025; nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố...

Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cho biết, năm 2024, các thành viên hội đồng tham gia vào hơn 40 văn bản, dự thảo luật (sửa đổi) và các dự thảo các nghị quyết của HĐND sửa đổi (bổ sung); các kế hoạch, dự án, quy chế, chính sách của địa phương như: chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã, phường do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố... Trong khi đó, các thành viên Hội



Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mân (thứ hai, bên phải) trao quyết định thành lập 3 hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: ĐẮC MẠNH

đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội tích cực tham gia công tác giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước trên địa bàn thành phố, tham gia góp ý 11 dự thảo văn bản quan trọng của thành phố và Trung ương như: góp ý về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn thuê chung cư xã hội đối với người có công với cách mạng; dự thảo tờ trình, nghị quyết quy định mức thu học phí từ năm học 2024-2025; nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố...

Hội đồng tư vấn Kinh tế - Môi trường chủ động tìm hiểu, phát hiện, xác minh, nghiên cứu, đề xuất, tư vấn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố các vấn đề thiết thực trước kỳ họp HĐND thành phố. Ngoài ra, các hội đồng tư vấn nêu cao trách nhiệm trong việc tham gia góp ý kiến phản biện, tham gia các đoàn giám sát và tham gia tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân.

Cán sự cầu thị, kết nối, thông tin đầy đủ

Để phát huy hiệu quả hoạt động của các hội đồng tư vấn, ông Bùi Văn Tiêng cho rằng, các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan dự thảo đề án cần có sự hỗ trợ bằng tinh thần cởi mở, sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu đúng mức các ý kiến tư vấn tâm huyết của các hội đồng. Qua đó, kịp thời điều chỉnh các dự thảo sao cho khi triển khai đạt được sự đồng thuận cao của người dân. "Thời gian tới, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội sẽ tăng cường kết nối nội bộ cũng như kết nối với các hội đồng tư vấn khác của Ủy ban

MTTQ Việt Nam thành phố nhằm nâng cao chất lượng tư duy phản biện, thậm chí phản biện lẫn nhau để cùng có lập luận, chuẩn hóa thông tin, trước khi trực tiếp và chính thức trao đổi góp ý với các cơ quan dự thảo để án", ông Tiêng chia sẻ.

Trong khi đó, theo một đại diện Hội đồng tư vấn Kinh tế - Môi trường, việc cung cấp thông tin đầy đủ tới các thành viên các hội đồng tư vấn là hết sức quan trọng. Vì có thông tin đầy đủ, càng cụ thể, càng chi tiết thì việc nghiên cứu, tư vấn, góp ý và phản biện càng có chiều sâu và có chất lượng.

Bà Tăng Hoàng Hôn Thẩm đánh giá, các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã bám sát nhiệm vụ, hoạt động hiệu quả, phát huy trí tuệ của các thành viên trong các hội đồng. Đây là một trong những kênh thông tin rất hữu ích giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tham mưu cho cấp ủy, phản ánh đến chính quyền giải quyết kịp thời, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp. Từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. "Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn cầu thị, lắng nghe và chủ động cung cấp thông tin tới các thành viên các hội đồng tư vấn nghiên cứu, góp ý; phản biện để xây dựng luật, xây dựng cơ chế, chính sách sát với yêu cầu thực tiễn. Cùng với đó, chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức hội thảo, hội nghị, khảo sát thực tế để lựa chọn các vấn đề nóng cử tri quan tâm để các thành viên các hội đồng tư vấn có thêm thông tin thực tiễn để tổ chức thực hiện tốt hơn", bà Thẩm nhấn mạnh.

ĐẮC MẠNH

Vấn đề bạn đọc quan tâm

Khi nào hoàn tất thi công tuyến đường Nam Cao nối dài?

Đó là nội dung bạn đọc phản ánh qua đường dây nóng của Báo Đà Nẵng. Đường Nam Cao nối dài nằm trong dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu thuộc phường Hòa Khánh Nam do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.



Nhiều đoạn đường hư hại, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Ảnh: VIỆT AN

Chi chít ổ voi, ổ gà

Tuyến đường Nam Cao nối dài đoạn chạy qua khu phố Đà Sơn, Khánh Sơn đã thi công kéo dài nhiều năm, song vẫn chưa hoàn thành gây ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực. Theo quan sát của phóng viên, nhiều đoạn đường đang trong tình trạng xuống cấp nặng nề, chi chít ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy hiểm gây mất an toàn giao thông. Định cư tại khu vực này từ năm 2012, ông Trần Bá Thái (trú 61) chia sẻ, người dân phải sống trong cảnh khổ sở "nắng bụi, mưa lầy". Vào mùa nắng, bụi bay mù mịt từ các đoạn đường thi công dang dở khiến các hộ dân phải đóng cửa. Mùa mưa, sinh lầy, đất đá trôi theo dòng nước mưa gây ô nhiễm môi trường, ngập nước, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. "Gia đình tôi và nhiều hộ dân bán giao mặt bằng từ năm ngoái nhưng dự án chậm triển khai. Chúng tôi đã phản ánh quá nhiều lần nhưng cũng không biết khi nào dự án hoàn thành để an tâm sinh sống", ông Thái bức xúc.

Cùng sinh sống trên tuyến đường này, ông Doãn Việt Thành (trú 62) cho hay, đoạn đường thi công đã nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân sinh sống hai bên đường. Nhiều người dân bị ngã do tránh ổ voi, ổ gà. Việc thi

công thường xuyên bị ngắt quãng. "Địa phương cũng rất quan tâm đến đời sống nhân dân, nhiều lần rà soát, sửa chữa vị trí hư hỏng. Nhưng nếu cứ sửa chữa thế này thì vừa tốn thời gian, vừa tốn nhân lực, chi phí. Chúng tôi mong chính quyền các cấp có giải pháp đồng bộ để giải quyết triệt để, tháo gỡ vướng mắc, nhanh chóng hoàn thành tuyến đường", ông Thành nói.

Dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu có tổng 344 hồ sơ giải phóng mặt bằng, diện tích thu hồi 56.939m², chiều dài 4,5km chia làm hai tuyến gồm: tuyến số 1 từ nút giao ngã ba đường 7,5m khu tái định cư Khánh Sơn 1; tuyến số 2 có điểm đầu giao tuyến số 1, điểm cuối giao đường Hoàng Văn Thái. Được biết, tuyến số 1 có 174 hồ sơ, tuyến số 2 có 170 hồ sơ, trong đó 33/344 hồ sơ năm trong ranh giới hai dự án được chuyển về cùng một dự án Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam để thực hiện công tác đền bù giải tỏa.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Căn cứ theo nội dung phê duyệt trước đây của dự án có tổng hồ sơ cần thực hiện giải phóng mặt bằng là 311 hồ sơ. Đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án là 305/311 hồ sơ, đạt 98%. Song, trong quá trình thực hiện, Ban quản lý thông tin phát sinh thêm 13 hồ sơ thửa đất mới (cung cấp từ ngày 30-8 đến 15-10). Nguyên nhân do các thửa đất này nằm trong phạm vi thu hồi của một dự án khác nên khi rà soát phê duyệt không thực hiện xuất thửa. Chưa kể quá trình thi công gặp một số cản trở do người dân kiến nghị các hồ sơ này chưa được bồi thường, hỗ trợ để dời vị trí án đó.

Ông Nguyễn Thiện Chương, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho hay, hiện địa phương cùng các đơn vị đang tiến hành phân công phân cấp ban giao mặt bằng cho dự án. Đối với 6 hồ sơ còn lại sẽ vận động hoàn thành việc ban giao trước ngày 31-12 (đạt 100% theo kế hoạch). Đối với

33 hồ sơ đã chuyển sang dự án Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam, đã vận động ban giao 9 hồ sơ, 24 hồ sơ còn lại được chuyển sang UBND phường vận động lần cuối và Ban Giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu hoàn thiện hồ sơ trình xử lý hành chính trước ngày 31-12. Theo ông Chương, địa phương đã chủ động sửa chữa các đoạn đường hư hỏng nhẹ. Đối với một số đoạn hư hỏng nặng, phường đã làm việc với các đơn vị thi công, quản lý dự án có phương án sửa chữa, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. "Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, địa phương cùng sự đồng lòng của nhân dân, mong rằng dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự kiến, tuyến đường sẽ hoàn thành trong năm 2025", ông Chương thông tin thêm.

Theo UBND quận Liên Chiểu, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, quận đã ban hành Công văn số 4565/UBND-VP ngày 4-11-2024, trong đó giao Đội Kiểm tra quy tắc quận phối hợp Ban Giải phóng mặt bằng quận, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND phường Hòa Khánh Nam xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng hỗ trợ thi công theo quy định đối với các trường hợp đã nhận tiến nhưng chưa ban giao mặt bằng trên thực tế hoặc cản trở các đơn vị nhà thầu triển khai thi công. Đồng thời các phòng, ban liên quan chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp lý, phê duyệt giá trị bồi thường, tăng cường tiếp dân, hoàn thành thủ tục thu hồi đất đối với các hồ sơ còn lại theo quy định; bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ UBND thành phố giao. UBND phường Hòa Khánh Nam tổ chức vận động các hộ đã đồng ý ban giao mặt bằng chấp hành nghiêm việc tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để ban giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thi công dự án. VIỆT AN

Xây dựng nếp sống văn hóa - đô thị

Đèn điện không sáng

Báo Đà Nẵng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, khu vực tại tổ 4, thôn Quan Nam 5 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) đèn điện không chiếu sáng. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để người dân thuận tiện đi lại (ảnh chụp ngày 12-12). T.D



Để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè

Khu vực gần số nhà 34, đường Bùi Tả Hán (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) có hộ dân buôn bán cây cảnh thường xuyên để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè. Đề nghị chính quyền địa phương chấn chỉnh tình trạng trên (ảnh chụp ngày 11-12). T.D



Rác nhếch nhác bên đường

Trên tuyến đường 11B giao Mễ Linh (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) người dân thường xuyên tập kết rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý (ảnh chụp ngày 11-12). K.H



Nhà vệ sinh công cộng bị khóa cửa

Vị trí đối diện số nhà 761, đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) có nhà vệ sinh công cộng luôn bị khóa cửa. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý (ảnh chụp ngày 13-12). T.D



Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi và cúm gia cầm

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi và cúm gia cầm. UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật. UBND các quận, huyện tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, hoàn thành trước ngày 1-1-2025. UBND huyện Hòa Vang thông

tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh dịch tả heo châu Phi và cúm gia cầm, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật hiệu quả. Đồng thời quản lý chặt chẽ động vật chăn nuôi, yêu cầu người chăn nuôi thực hiện nghiêm việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định; rà soát, tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 80% tổng đàn; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường tại các khu vực có nguy

cơ cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 6-11-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Chỉ cục Nông nghiệp quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh động vật; xử lý kịp thời, triệt để khi xuất hiện ổ dịch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở giết mổ... HỮU ANH

Chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 134/CD-TTg yêu cầu các bộ, ngành liên quan, các địa phương kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Theo nội dung công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử

dụng đất để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường... Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện chuyển đổi số trong công tác đấu giá tài sản để bảo đảm đầy đủ thông tin công khai, minh bạch, chặt chẽ, khoa học, tránh bị lợi dụng trong quá trình tham gia và thực hiện đấu giá tài sản, trong đó có đấu giá quyền sử dụng đất; bổ sung chế tài xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đấu giá, nhất là các hành vi thông

đồng, đim giá, thổi giá, thao túng giá, lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường... Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, đánh giá cụ thể các tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất vừa qua (nhất là các trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường, gặp nhiều lần giá khởi điểm) đến mặt bằng giá đất ở, nhà ở, thị trường bất động sản; chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp để hạn chế tác động tiêu cực, góp phần điều tiết, bình ổn, phát triển lành mạnh thị trường bất động sản... TRỌNG HÙNG

Tin văn

- Ngày 17-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hội thảo khởi động dự án tăng cường năng lực và huy động sự tham gia của nhóm phụ nữ về chai vào việc quản lý, phân loại, xử lý chất thải rắn, chất thải nhựa ở Đà Nẵng, nhằm tăng cường sự tham gia của nhóm phụ nữ về chai và cộng đồng, góp phần tổ chức tốt hơn việc phân loại rác để tái chế và xử lý rác thải. Dự án do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ; triển khai tại 6 phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải (Ngũ Hành Sơn), An Khê, Thanh Khê Tây, Xuân Hà (Thanh Khê) trong 13 tháng (từ tháng 12-2024 đến tháng 12-2025); tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. (THU HÀ)
- Ngày 17-12, UBND quận Sơn Trà tổ chức hội thi và công diễn văn nghệ quần chúng với chủ đề "Vang mãi khúc quân hành", nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024). Hội thi có 10 đội tham gia, trình bày nhiều tiết mục múa, hát, tốp ca, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống đấu tranh cách mạng... Thông qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, hào hùng, những chiến công oanh liệt của

quân đội và nhân dân ta; tôn vinh những thế hệ cha anh đã hiến dâng cuộc đời cho vinh quang của dân tộc, cho độc lập và tự do của Tổ quốc. (XUÂN DŨNG)

- Ngày 17-12, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTIQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu cấp thiếu tá, trung tá, lãnh đạo chi huy cấp tiểu đoàn và tương đương trở lên nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024). Dịp này, Quận ủy, UBND quận Ngũ Hành Sơn trao 483 suất quà cho cán bộ nghỉ hưu, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. (KHÁNH NGÂN)
- Tại kỳ họp thứ 21, HĐND thành phố khóa X thống nhất thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đường Nam Cao nối dài, trong đó tăng kinh phí 26,6 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư thành 142,7 tỷ đồng; điều chỉnh thời gian hoàn thành từ "năm 2017-2020" thành "năm 2017-2026"; Dự án đường Nam Cao nối dài được UBND thành phố phê duyệt đầu tư vào năm 2018 với tổng kinh phí hơn 116 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2017-2020. Qua nhiều lần điều chỉnh, khối lượng thi công theo báo cáo của ban điều hành dự án mới đạt khoảng 30%. Dự án có tổng diện tích thu hồi là 56.939m², với 311 hồ sơ, đến nay công tác đền bù, giải tỏa đã hoàn thành hơn 98%. (THUY)

Thông tin - Thông báo

THÔNG BÁO

Ông: **Phạm Duy Thái**, bà: **Trương Thị Thu Vân**, hộ khẩu thường trú: 111 Nguyễn Hoàng, tổ 18 phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có nộp hồ sơ tại UBND phường Nam Dương báo mất giấy tờ và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 15, tờ bản đồ số 1, tại địa chỉ số 111 Nguyễn Hoàng, tổ 18 phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tài sản bảo mật: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 192701 do UBND quận Hải Châu cấp ngày 5-8-2009 cho ông bà Phạm Duy Thái - Trương Thị Thu Vân (thửa đất số 15, tờ bản đồ số 01) tại địa chỉ số 111 Nguyễn Hoàng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nay UBND phường Nam Dương thông báo cho các tổ chức, cá nhân và các ngân hàng

đồng chân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nếu ông bà Phạm Duy Thái, Trương Thị Thu Vân có cầm cố, thế chấp hoặc dưới các hình thức khác đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 192701 do UBND quận Hải Châu cấp ngày 5-8-2009 cho ông bà Phạm Duy Thái - Trương Thị Thu Vân (thửa đất số 15, tờ bản đồ số 01) tại địa chỉ số 111 Nguyễn Hoàng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thì liên hệ tại: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Hải Châu (183A Phan Đăng Lưu - Đà Nẵng); UBND phường Nam Dương (199 Hoàng Diệu - Đà Nẵng) để được giải quyết.

Sau thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, mọi khiếu nại của các ngân hàng, tổ chức, cá nhân, UBND phường Nam Dương không chịu trách nhiệm giải quyết.

MẤT GIẤY TỜ

Tôi tên **Nguyễn Thị Đăng**, trú tại: Nhon Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Tôi có làm thất lạc: trang bố sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G 823935, vào số số 00224 do UBND huyện Hòa Vang cấp ngày: 22-7-1994 mang tên: Huỳnh Giỏi.

Vậy ai nhặt được xin báo về số điện thoại: **0704047642**.

Để dàng mua thuốc lá ở mọi nơi với giá rẻ

Mỗi năm Việt Nam có hơn 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Con số này lớn gấp hơn 3 lần số người tử vong do tai nạn giao thông hằng năm ở nước ta.

Bộ Y tế đang đề xuất tăng thuế theo một lộ trình đều đặn để giá thuốc lá theo kịp mức tăng thu nhập và dẫn hướng tới mức thuế tối ưu là chiếm 70-75% giá bán lẻ (như khuyến cáo của WHO) trong dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội có ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2025). Theo các chuyên gia, giá trung bình cho một bao thuốc 20 điếu phổ biến ở Việt Nam là 15.000 đồng. Ngoài ra, việc mua thuốc lá tại các cửa hàng cũng khá dễ dàng. Đây chính là những nguyên nhân khiến cho nhiều người có thể hút thuốc lá dù thu nhập ít hay nhiều. Theo các chuyên gia, thuốc lá đã tạo nên gánh nặng bệnh tật, làm suy giảm chất lượng nguồn lao động: Hơn 45 triệu người Việt Nam có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá và tử vong sớm do hút thuốc trực tiếp hoặc tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Phần lớn những người chết vì bệnh liên quan đến thuốc lá là những người trong độ tuổi lao động, bị tử vong sớm. Mỗi công dân Việt Nam bị ốm hoặc tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá đều làm suy giảm quy mô và chất lượng nguồn lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vấn đề này sẽ trở nên rõ rệt hơn trong 10 - 20 năm tới khi nhóm người hút thuốc lớn hiện nay bắt đầu phải đối mặt với những tác động đến sức khỏe của việc sử dụng thuốc lá.

Mặc dù chúng ta đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả ban đầu trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá nhưng Việt Nam vẫn là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN. Theo số liệu của Bộ Y tế năm 2023, Việt Nam có 40.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Theo ước tính của WHO đến năm 2030 con số này sẽ là 70.000 ca.

Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ trong cuộc chiến chống tác hại của thuốc lá trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, với xu hướng hiện tại, chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu của Chiến lược quốc gia về thuốc lá, không tác hại của thuốc lá là giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới xuống dưới 36% vào năm 2030. Số liệu đưa ra bởi Tổng cục Thống kê gần đây cho thấy, mức tiêu thụ thuốc lá tại Việt Nam đang bắt đầu tăng trở lại. Từ năm 2022 đến năm 2023, tổng sản lượng sản xuất đã tăng hơn 10%.

Theo các chuyên gia, một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt là thực trạng giá thuốc lá rất rẻ ở Việt Nam, dẫn đến người dân và trẻ em vẫn dễ dàng tiếp cận và mua thuốc lá. Những quầy bán thuốc lá lậu có thể dễ dàng bắt gặp trên đường phố. Tại thị trường nội địa, thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được bán tại các nhà hàng, quán cà phê, tủ bán thuốc lá lẻ. Thậm chí, trên các trang mạng xã hội hay các nền tảng buôn bán trực tuyến, thuốc lá lậu được bán tràn lan, dù loại đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Theo thống kê, mỗi năm có hàng nghìn vụ buôn lậu thuốc lá bị xử lý, với hàng triệu bao thuốc lá bị tịch thu và mức xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, với lợi nhuận lên tới 400-500%, việc buôn lậu thuốc lá vẫn khó có thể chấm dứt.

Thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị

Trong năm 2024, quận Sơn Trà chủ trọng triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với thực hiện mô hình chính quyền đô thị và đã đạt được nhiều kết quả khả quan, các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá so với năm 2023.

Năm 2024 là năm thứ tư quận Sơn Trà thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Quận đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và chủ đề công tác năm 2024 của thành phố gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Quận chỉ đạo, điều hành toàn diện các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm để phát triển. Vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong công tác quản lý điều hành ổn định, thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, chủ động, xây dựng và ban hành các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển và chỉ tiêu về kinh tế - xã hội.

Qua kết quả thống kê và đánh giá, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận Sơn Trà trong năm 2024 tăng trưởng tích cực; hoạt động thương mại tại các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng kinh doanh sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong năm 2024 ước đạt 14.440 tỷ đồng, tăng 5,48% so với năm 2023. Hoạt động sản xuất thủy sản, nông, lâm nghiệp tương đối ổn định; sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 27.519 tấn, tăng hơn 2% so với năm 2023... Phó Chủ tịch



Năm qua, UBND quận Sơn Trà đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, thu được nhiều kết quả khả quan. TRONG ANH: Một góc quận Sơn Trà. Ảnh: NHẬT HẠ

Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao

Năm 2025, quận Sơn Trà phấn đấu triển khai hiệu quả các giải pháp tăng trưởng kinh tế - xã hội; phát triển hoạt động du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận, tập trung vào du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Đồng thời, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với quy hoạch; hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm. Quận chú trọng giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; nâng cao nhận thức cho người dân gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Quận phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt 15.600 tỷ đồng, tăng 8,03% so với năm 2024; sản lượng khai thác thủy sản đạt 28.830 tấn, tăng 4,76%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch thành phố giao; tổng chi ngân sách nhà nước đạt hơn 90% dự toán thành phố giao...

UBND quận Sơn Trà Hoàng Công Thanh nhìn nhận, tình hình kinh tế của quận trong năm 2024 đã đạt kết quả khả quan; các chỉ tiêu kinh tế, thu ngân sách tăng trưởng khá so với năm 2023. Hoạt động du lịch,

thương mại diễn ra sôi động hơn với nhiều chương trình kích cầu, kết nối cũng như triển khai hiệu quả tuyến phố đi bộ khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi và đường Trần Hưng Đạo theo chủ trương của thành phố. Công

tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động, trật tự đô thị trên địa bàn quận được thực hiện nghiêm túc; công tác đầu tư xây dựng cơ bản và giải tỏa đến bù luôn được quan tâm đẩy nhanh tiến độ, trong đó tập trung vào những dự án tồn đọng và những dự án ưu tiên theo chủ trương của thành phố. Các mục tiêu an sinh xã hội vẫn được duy trì, đời sống của các tầng lớp nhân dân được quan tâm. Công tác giáo dục và đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất tại các trường học tiếp tục được hoàn thiện, chất lượng dạy và học được bảo đảm theo các yêu cầu đề ra.

Cũng theo ông Hoàng Công Thanh, năm 2025, quận tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; kế hoạch triển khai chương trình hành động theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, đặc biệt là các đề án triển khai định hướng phát triển đột phá. Quận đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện công tác đền bù giải tỏa theo kế hoạch. Bên cạnh đó, quận cũng tăng cường thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, các chế độ chính sách cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định; hoàn thành công tác hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở người có công cách mạng, công tác hỗ trợ, xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn quận. Quận tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức công tác tiếp dân bảo đảm theo quy định, giải quyết dứt điểm các loại đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền...

NHẬT HẠ

Đưa quận Sơn Trà phát triển nhanh, bền vững

Sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 209-KL/TU ngày 22-6-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo, UBND quận Sơn Trà tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ chính theo Chương trình hành động số 11-CTR/QU ngày 12-9-2022 của Quận ủy về thực hiện Kết luận số 209-KL/TU để đưa quận phát triển nhanh, bền vững, thực sự trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Quận Sơn Trà đã triển khai, thực hiện tốt nhóm nhiệm vụ huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cũng như vận dụng tốt các cơ chế, chính sách, tạo bất phá để quận có sự phát triển nhanh, bền vững, thực sự trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trọng điểm về du lịch, dịch vụ, tài chính, thương mại và kinh tế biển của thành phố. Trong đó, quận đã tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; triển khai các giải pháp chống thất thu, đi đôi với các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, nhất là trên lĩnh vực dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn. Tổng thu ngân sách địa phương hằng năm luôn hoàn thành sớm, vượt kế hoạch đề ra và năm sau luôn cao hơn năm trước. Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Huỳnh Văn Hùng cho biết: "Năm 2024 là năm đầu tiên đạt tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Sơn Trà vượt mức 1.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 10-12-2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận năm 2024 hơn 1.071 tỷ đồng, tăng 37,6% so với năm 2023".

vụ giải trí nhất là dịch vụ giải trí về đêm, đáp ứng nhu cầu khách du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" và gắn với một số đề án đã ban hành. Đồng thời, phối hợp triển khai hiệu quả việc tổ chức sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hằng năm, gắn với các thành phố mang tầm vóc quốc tế, nhất là lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cùng nhiều hoạt động, sự kiện quảng bá hình ảnh quận Sơn Trà, các sản phẩm dịch vụ du lịch mới; triển khai phương án tổ chức dịch vụ, phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ sông chôn cầu...

Cùng với nhóm nhiệm vụ nói trên, quận cũng tập trung đầu tư cho văn hóa - xã hội thông xứng với phát triển kinh tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn; chú trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc giải quyết các kiến nghị, đề



Quận Sơn Trà đang huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và vận dụng tốt các cơ chế, chính sách, tập trung phát triển đô thị văn minh, hiện đại. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Quận cũng tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, văn minh và hiện đại. Công tác giải tỏa, đền bù được quan tâm dồn dốc đẩy nhanh tiến độ với tỷ lệ giải ngân khá cao và đã hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án kéo dài nhiều năm. Bên cạnh đó, quận đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch cảnh quan quy hoạch sông Hàn, quy hoạch chi tiết và công bố công khai, triển khai các đề án quy hoạch, các công trình chỉnh quan, kiến trúc, điểm nhấn được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nhà đầu tư trên địa bàn quận. Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Nguyễn Hoàng Văn Kiệt chia sẻ: "Thông qua các đề án quy hoạch và kiến trúc, quận và nhà đầu tư đã chia sẻ, hợp tác và cùng nhau biến các tiềm năng, thế mạnh, mục tiêu, ý tưởng thành hiện thực, giúp Sơn Trà phát triển nhanh và bền vững, góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy tại Kết luận số 209-KL/TU".

UBND quận đã xây dựng, ban hành và triển khai đề án "Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch

xuất của quận tại Kết luận số 209-KL/TU và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung như danh mục 11 dự án (thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo; thương mại, dịch vụ, bất động sản; y tế) để kêu gọi đầu tư; rà soát các tuyến đường có bề rộng dưới 4m đủ điều kiện để mở rộng thành phố bờ trí vốn đầu tư nâng cấp lên đường rộng 5,5m... Thời gian đến, UBND quận Sơn Trà tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 11-CTR/QU của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 14-9-2022 của UBND thành phố về thực hiện Kết luận số 209-KL/TU. Theo đó, quận tập trung phát triển kinh tế; quản lý đô thị, bảo vệ tài nguyên - môi trường; đầu tư cho văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên tất cả các mặt; tăng cường xây dựng tiềm lực, thế trận nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân thực sự vững mạnh; đẩy mạnh cải cách thủ pháp, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính... HOÀNG HIỆP

Khẩn trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phường

Hiện quận Sơn Trà đang khẩn trương triển khai, thực hiện các công việc liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính để đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2025, bảo đảm duy trì hoạt động bình thường, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các phường thực hiện sắp xếp; không làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 ngày 24-10-2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025, trên địa bàn quận Sơn Trà, phường An Hải Nam được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 phường An Hải Đông và An Hải Tây, với tổng diện tích tự nhiên 2,35km² và 34.494 người dân. Bên cạnh đó, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên 0,57km² và quy mô dân số 10.004 người của phường Thọ Quang (một phần của 28

tổ dân phố ở phía nam phường Thọ Quang hiện nay) để nhập vào phường Mân Thái. Sau khi điều chỉnh, phường Mân Thái có diện tích tự nhiên 1,74km² và quy mô dân số là 29.935 người; phường Thọ Quang còn diện tích tự nhiên 49,97km² và 27.179 người dân. Sau khi sắp xếp, quận Sơn Trà có 6 phường.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Sơn Trà cho rằng, sắp xếp các đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước với mục tiêu nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước; mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố, quận đã tập trung và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp các đơn vị hành chính phường. Trong quá trình đó, UBND quận luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, Quận ủy Sơn Trà; sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ và tham gia ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Đặc biệt, tại các phường thực hiện sắp xếp, cử tri đều đồng thuận với

tỷ lệ rất cao, trung bình trên 90% ủng hộ phương án sắp xếp. Quận đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính phường cũng như triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung công việc theo kế hoạch của quận và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2025, bảo đảm duy trì hoạt động bình thường, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các phường thực hiện sắp xếp; không làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn các phường tập trung thực hiện kiên toàn bộ chức bộ máy, cán bộ; sắp xếp, tổ chức bộ máy UBND phường mới hình thành theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, bố trí, sắp xếp và thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đối với cán bộ, công chức, người hoạt động

không chuyên trách các phường theo đề án của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà. Các phường khẩn trương rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị và thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài chính, trụ sở, tài sản công, các đối tượng chính sách, các hồ sơ, tài liệu lưu trữ đúng quy định...

UBND quận Sơn Trà đã thành lập 2 tổ công tác do 2 phó chủ tịch UBND quận làm tổ trưởng để khẩn trương chỉ đạo, thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính phường. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp tiến hành giao dịch và chuyển đổi các loại giấy tờ do sắp xếp đơn vị hành chính phường; thực hiện việc lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các phường... "Có thể thấy được tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo và tập trung sức lực, trí tuệ của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở trong việc sắp xếp đơn vị hành chính phường. Quận cũng nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân đối với việc sắp xếp, thể hiện tinh thần vì sự phát triển nhanh, bền vững của quận Sơn Trà trong thời gian tới", ông Hoàng Sơn Trà nhấn mạnh.

NAM TRẦN

Chú trọng nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên

Với tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, môi trường tự nhiên và các sản phẩm du lịch biển, sinh thái, ẩm thực, thể thao, tâm linh, lễ hội... quận Sơn Trà xây dựng và triển khai, thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2021-2025" nhằm tạo cảnh quan, môi trường tự nhiên xanh, sạch, đẹp và trong lành, phục vụ người dân và du khách.

Từ khi Trạm trung chuyển rác khu vực quận Sơn Trà đưa vào vận hành tối đa công suất 200 tấn/ngày vào tháng 4-2023, cùng với đó là thay đổi phương thức thu gom trực tiếp bằng xe cơ giới và bảo đảm số lượng phương tiện cơ giới trong tải nhỏ (1,5 - 3,4 tấn), công tác thu gom rác trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, đã giải quyết cơ bản việc phát sinh các điểm trung chuyển, tập kết rác tạm dọc các tuyến đường, hết tình trạng nhiều rác chưa kịp thu gom. Hiện nay, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt hằng ngày trên toàn địa bàn quận được thu gom từ 180 - 230 tấn/ngày. Khi khối lượng rác phát sinh quá 200 tấn/ngày, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng linh động chuyển về Trạm trung chuyển rác ở đường Lê Thanh Nghị hoặc đưa trực tiếp lên bãi rác Khánh Sơn. Quận cũng đã

triển khai ứng dụng quản lý rác thải sinh hoạt (CORE) trong các hội, đoàn thể để phối hợp giám sát hoạt động thu gom rác thải, phân tích thông tin về chất lượng dịch vụ và chuyển giao rác tái chế.

Cùng với đó, trong giai đoạn 2021-2024, trên địa bàn quận có 1.379 lượt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường với sự tham gia của hơn 118.900 lượt người dân, hội viên các hội đoàn thể; 1.038 lượt tổng dọn vệ sinh bằng phương tiện cơ giới tại các điểm thường phát sinh tập kết rác thải không đúng quy định, khu đất trống, các tuyến đường thưa nhà dân. Bên cạnh các buổi phát động, ra quân, quận đã tổ chức 322 buổi tập huấn, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường cùng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn, phân loại rác tại nguồn, chống rác thải nhựa... với hơn 28.174 lượt người tham gia.



Lãnh đạo quận Sơn Trà tham quan triển lãm các sản phẩm tái chế tại Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật quận. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận phối hợp với các trường tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục cho học sinh về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học bằng nhiều hình thức, góp phần tác động tích cực đến nhận thức và hành động của phụ huynh và học sinh về bảo vệ môi trường, phân loại rác, tiết kiệm tài nguyên...

Hoạt động phân loại rác được UBND quận chỉ đạo thực hiện thường xuyên tại các địa phương, khu dân cư. Quận tiếp nhận cũng như tư vấn đầu tư nhiều trang thiết bị cần thiết và phân bố về các địa phương, khu dân cư, hội, đoàn thể, trường học... để phục vụ các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ môi trường. UBND quận đầu tư 45 thùng rác cảnh quan 2 ngăn bố trí tại công viên bờ

đồng cầu Trần Thị Lý và cầu Nguyễn Văn Trỗi, dọc vỉa hè phía tây đường Trần Hưng Đạo để phục vụ các hoạt động du lịch; 243 sọt chứa rác tái chế, 90 xe đẩy thu gom rác... được phân bố về các khu dân cư, cơ sở tôn giáo, trường học phục vụ hoạt động phân loại rác; 170 sọt chứa pin thải (nhà pin) được phân bố về các khu dân cư, khu chung cư, khu vực công cộng nhằm tuyên truyền, vận động người dân thu gom pin thải; 1.000 túi lưới được phân bố về các địa phương, hội, đoàn thể để tuyên truyền, vận động người dân sử dụng thay túi ni-lông khi đi chợ và 600 túi lưới kích thước lớn để vận động ngư dân đưa rác về bờ... Kết quả tổng khối lượng rác tái chế thu gom được sau phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận trong năm 2024 khá lớn, đến 66,9 tấn nhựa, 64,8 tấn kim loại, 137,1 tấn giấy và 7 tạ chất thải nguy hại.

đường xung quanh bán đảo Sơn Trà; kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng 115 đợt.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà thông tin, trong năm 2025, quận tăng cường thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án "Nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2021-2025" nhằm tạo cảnh quan, môi trường tự nhiên xanh, sạch, đẹp và trong lành, phục vụ người dân và du khách. Theo đó, quận tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn về bảo vệ môi trường, phân loại rác, chống rác thải nhựa... đến học sinh, hội viên, đoàn viên và người dân ở các khu dân cư, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động; đẩy mạnh hoạt động phân loại rác, chống rác thải nhựa và nhân rộng các mô hình phân loại, thu gom riêng chất thải nguy hại và xử lý rác hữu cơ. Đồng thời, tập trung bảo đảm vệ sinh môi trường, kịp thời thu gom, vận chuyển rác phát sinh tại các lễ hội, sự kiện; xây dựng các mô hình tuyến phố xanh, sạch, đẹp, khu dân cư thân thiện với môi trường; bảo đảm khối lượng và chất lượng vệ sinh đô thị; tăng cường kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tận dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, địa phương trong, ngoài nước và xã hội hóa trong công tác bảo vệ môi trường. MAI QUẾ

Quốc hội Đức bất tín nhiệm Thủ tướng Scholz

Ngày 16-12, Quốc hội Đức bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Scholz và chính phủ do ông dẫn dắt, đồng nghĩa ông bị miễn nhiệm và quốc gia này sẽ tổ chức bầu cử sớm.

Nằm trong tính toán

Theo Reuters, với việc bị bất tín nhiệm, chính phủ do ông Scholz đứng đầu về cơ bản sụp đổ. Tuy nhiên, ông Scholz và nội các của mình vẫn giữ vai trò tạm quyền trong thời gian này cho đến khi có kết quả bầu cử Quốc hội vào ngày 23-2-2025, sớm hơn 7 tháng so với kế hoạch. Cuộc bỏ phiếu lần này nằm trong toan tính của ông Scholz nhằm đối phó cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay và hy vọng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử sắp tới.



Thủ tướng Đức Olaf Scholz không vượt qua cuộc bỏ phiếu tin nhiệm vào ngày 16-12 tại Berlin.

Kinh tế Đức tiến gần đến ngưỡng suy thoái

Sau 5 năm tăng trưởng trì trệ, tăng trưởng kinh tế Đức hiện nay thấp hơn 5 điểm phần trăm so với mức lẽ ra đạt được nếu duy trì được đà tăng trưởng trước Covid-19. Điều đáng lo ngại hơn là, theo ước tính của Bloomberg Economics, phần lớn đã suy giảm này sẽ rất khó phục hồi. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Đức đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng dự kiến xuống 0,2%, tuyên bố kinh tế Đức sẽ trì trệ trong năm mùa đông 2024 - 2025 và chỉ bắt đầu phục hồi chậm trong suốt năm 2025". Nguyên nhân đến từ những cú sốc mang tính cấu trúc, như việc mất nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga.

cầu Quốc hội bỏ phiếu tin nhiệm bản thân dù biết trước mình cầm chắc "vé thua". Do đó, ngay sau cuộc bỏ phiếu này, ông Scholz đề nghị Tổng thống Frank-Walter Steinmeier sớm giải tán Quốc hội và kêu gọi cử tri tham gia bầu cử. "Mục tiêu của tôi là đưa cuộc bầu cử liên bang lên trước", The Guardian dẫn phát biểu của ông Scholz trong ngày 16-12.

Bỏ phiếu tin nhiệm rất hiếm khi xảy ra tại Đức, một quốc gia có 83 triệu dân, luôn coi trọng sự ổn định. Đây chỉ là lần thứ sáu trong lịch sử hậu chiến, một thủ tướng triệu tập cuộc bỏ phiếu như vậy. Lần gần đây nhất là vào năm 2005.

Ứng viên tiềm năng

Theo truyền thông Đức, nếu không có biến động nào lớn, nhiều khả năng lãnh đạo đảng Liên minh dân chủ Cơ

đốc giáo (CDU) đối lập Friedrich Merz sẽ trở thành thủ tướng mới của Đức sau cuộc bầu cử sắp tới vì đảng của ông đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, đánh dấu sự chuyển sang cánh hữu. Trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri gần đây, SPD và ông Scholz chỉ đứng vị trí thứ ba. Họ bị bỏ sau khá xa bởi lần lượt CDU và Đảng AfD cực hữu. Theo AP, ông Friedrich Merz, nhân vật kỳ cựu trên chính trường, được cho là sẽ cất giậm phúc lợi, có lập trường cứng rắn hơn về chính sách di cư và dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí của Ukraine.

Cuộc bỏ phiếu ngày 23-2-2025 sẽ là cuộc bầu cử bất ngờ thứ tư trong 75 năm kể từ khi nhà nước hiện đại được thành lập. Theo giới quan sát, kinh tế sẽ là mối quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử, đặc biệt là khi xét đến có máy kinh tế i ạch dưới thời ông Scholz.

Những biến chuyển trên chính trường Đức diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang vật lộn để khôi phục lĩnh vực công nghiệp dựa vào xuất khẩu, vốn chịu tác động nặng nề từ giá năng lượng cao và sự cạnh tranh khốc liệt. Bên cạnh đó, Berlin còn đối mặt với các thách thức địa chính trị lớn, từ cuộc xung đột tại Ukraine đến việc ông Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng đang đe dọa sự ổn định của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các mối quan hệ thương mại.

Điều đáng lo là chính phủ Đức sụp đổ sau cuộc bỏ phiếu tin nhiệm ngày 16-12 càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lãnh đạo trên khắp châu Âu vào thời điểm thách thức kinh tế và an ninh gia tăng, theo The Guardian.

THULÊ

Dư luận Mỹ tranh luận về thực hư "UAV lạ"

Trong những ngày qua, nước Mỹ dậy sóng vì sự xuất hiện ngày càng nhiều "UAV lạ". Ban đầu "UAV lạ" được ghi nhận ở bang New Jersey vào giữa tháng 11-2024, nhưng sau đó nhanh chóng lan rộng sang các bang Maryland, Massachusetts, New York, Connecticut...

CNN dẫn lời nghị sĩ đảng Cộng hòa bang New Jersey Paul Kanitra, cho biết đã có nhiều trường hợp báo cáo nhìn thấy "UAV lạ" vào mỗi đêm. Người dân nói rằng họ phát hiện "UAV lạ" lơ lửng trên bầu trời, đôi khi di chuyển theo từng nhóm. Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro cho hay, chính quyền bang đã nhận được báo cáo về việc nhìn thấy "UAV lạ" và đang xem xét nghiêm túc. Ông Shapiro chỉ đạo cảnh sát tiểu bang điều tra và sẽ sử dụng trực thăng để tìm cách "xác định những chiếc UAV đó xuất phát từ đâu và mục đích của chúng là gì".

Trên X ngày 14-12, Thống đốc bang Massachusetts Maura Healey, nói rằng số trường hợp nhìn thấy UAV ngày càng tăng tại bang này. Cảnh sát tiểu bang đang phối hợp các đối tác địa phương và liên bang để điều tra, đồng thời kêu gọi các nhà điều hành UAV tuân thủ các quy định. Tại bang Virginia, Thống đốc Glenn Youngkin ngày 14-12 cho biết "UAV lạ" là vấn đề cần quan tâm đặc biệt vì Virginia có số lượng lớn các địa điểm an ninh quốc gia và cơ sở hạ tầng quan trọng. Mối lo ngại ngày càng gia tăng sau khi "UAV lạ" được phát hiện gần Picatinny Arsenal, cơ sở nghiên cứu quân sự của Mỹ, hay trên bầu trời khu vực Trại vũ khí hải quân Earle, căn cứ của Hải quân Mỹ ở phía Nam Middletown và cả trên sân golf của Tổng thống đắc cử Donald Trump ở Bedminster...

CNN dẫn báo cáo mới đây của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho hay, trong những ngày qua, đường dây nóng FBI liên tiếp nhận được 5.000 báo cáo phát hiện "UAV lạ". Song FBI và Bộ An ninh nội địa (DHS) cho biết, hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy các vụ phát hiện "UAV lạ" được báo cáo gây ra mối đe dọa đến an ninh quốc gia hoặc an toàn công cộng hoặc có mối liên hệ với nước ngoài. FBI và DHS cho rằng hầu hết các trường hợp báo cáo nhìn thấy "UAV lạ" đều là "nhầm lẫn",

một số người có thể đã nhận nhầm máy bay có người lái cỡ nhỏ, hoạt động hợp pháp là "UAV lạ". VOA dẫn lời Thiếu tướng Không quân Mỹ Pat Ryder, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, lý giải: "Có hàng ngàn chiếc máy bay không người lái bay xung quanh nước Mỹ mỗi ngày. Không có gì bất thường khi thấy máy bay không người lái trên bầu trời, cũng không phải là dấu hiệu của hoạt động xấu hoặc mối đe dọa an toàn công cộng".

Tuy nhiên, các tuyên bố trên của các cơ quan chức năng vẫn chưa thể khiến người dân cũng như giới chức nước này hoàn toàn yên lòng và đã diễn ra các cuộc tranh cãi. Đáng chú ý, một loạt thuyết âm mưu đã được đưa ra để giải thích hiện tượng này, gồm việc các quốc gia nước ngoài điều khiển UAV và triển khai chúng được phóng từ Iran từ một tàu mẹ đặt ngoài khơi vùng biển phía đông nước Mỹ. Các quan chức thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp thông tin rõ ràng hơn về những gì họ biết về các UAV này.

Đáng chú ý, ông Donald Trump trong cuộc họp báo đầu tiên ngày 16-12 cho rằng quân đội "biết có điều gì đó lạ đang xảy ra". Ông Mike Waltz, người được ông Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, nói trong cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 15-12 rằng sự xuất hiện của các "UAV lạ" cho thấy những lỗ hổng an ninh của nước này.

Việc bán hạ các phương tiện bay không xác định theo lời kêu gọi của ông Trump lại đặt ra nhiều vấn đề. Bộ trưởng DHS Mayorkas cho biết: "Không phải ai cũng có thể bán hạ một chiếc UAV trên bầu trời. Bản thân hành động đó cũng rất nguy hiểm" vì việc bán chúng xuống tiềm ẩn rủi ro "ngoài mức tưởng tượng", gây nguy hiểm cho người dân dưới mặt đất và có thể dẫn đến các thách thức pháp lý.

LÊ MINH HÙNG

Thể thao

ASEAN CHAMPIONSHIP PHILIPPINES - VIỆT NAM

Cơ hội đoạt vé vào bán kết sớm

20 giờ hôm nay (18-12), trên sân Rizal Memorial, đội tuyển Việt Nam làm khách trước Philippines tại lượt trận thứ 4 bảng B của ASEAN Cup 2024. Thấy trò HLV Kim Sang-sik có cơ hội đoạt vé vào bán kết với ngôi đầu bảng sớm 1 lượt đấu nếu giành trọn 3 điểm. Đây là nhiệm vụ không quá khó khi đối thủ không có phong độ cao.



Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng đến trận đấu với Philippines. Ảnh: VFF

Myanmar tiếp Lào

Ngoài trận đấu giữa Philippines và Việt Nam, 17 giờ 30 ngày 18-12, Myanmar tiếp Lào trên sân Thuwunna tại lượt trận thứ 4 bảng B. Lào có 2 điểm, Myanmar có 1 điểm, nhưng khoảng cách giữa họ với đội đứng nhì là 3-4 điểm nên về lý thuyết, cơ hội vào bán kết vẫn còn với cả hai. Lào buộc phải thắng Myanmar trong trận cuối cùng của vòng bảng này để hy vọng cho vị trí nhì bảng. Dù vậy, khả năng đi tiếp của đội bóng xứ triệu voi là khá mong manh. Tuy ít hơn Lào 1 điểm nhưng hy vọng của Myanmar là sáng hơn, do đội bóng này còn 2 trận chưa thi đấu.

Sau thất bại 1-4 trước đội tuyển Việt Nam, Lào tạo nên màn rượt đuổi tỷ số và giành 1 điểm trên sân Indonesia với trận hòa 3-3. Dưới thời của HLV Ha Hyeok Jun, Lào có sự thay đổi đáng kể về chuyên môn, chiến thuật cũng như thể lực so với trước đây. Tinh thần chiến đấu được cải thiện và trở thành điểm tựa để họ giành được những điểm số lịch sử vừa qua. Trong khi đó, Myanmar lần lượt thua Indonesia 0-1 trên sân nhà và hòa 1-1 trước Philippines trên sân khách. Điểm yếu của đội bóng này trong 2 trận qua là khả năng tận dụng cơ hội kém. Đặc biệt, trong trận đấu với Indonesia, Myanmar chơi hay hơn, áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, tình huống nguy hiểm so với đối thủ, nhưng sự phung phí của các tiền đạo khiến đội bóng này nhận thất bại đáng tiếc.

Philippines. Bên cạnh đó, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Ngọc Tân, Nguyễn Tiến Linh, Bùi Vi Hào, Nguyễn Filip, Nguyễn Thành

Chung, Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Văn Vi... cũng sẵn sàng ra sân. Không bắt ngờ nếu đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam bất bại 20 trận liên tiếp ở vòng bảng ASEAN Cup

Sau khi đánh bại Indonesia 1-0 trên sân Việt Trì tối 15-12, tính đến nay, đội tuyển Việt Nam không thua ở vòng bảng ASEAN Cup 12 năm qua, với chuỗi 20 trận bất bại. Lần gần nhất đội tuyển thua ở vòng bảng ASEAN Cup năm 2012. Khi đó, đội tuyển Việt Nam hòa Myanmar 1-1 ở trận ra quân, rồi lần lượt thua Philippines 0-1 và Thái Lan 1-3. Đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng, và đó cũng là lần gần nhất điều này xảy ra. Kể từ đó, đội tuyển chơi 20 trận ở vòng bảng, thắng 16 và

chỉ hòa 4, ghi 47 bàn và chỉ thủng lưới 6 lần. Ngoại trừ kỳ 2020 chỉ xếp thứ hai, đội tuyển Việt Nam đều đứng đầu bảng. Và dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam không thủng lưới bàn nào trong tổng cộng 12 trận vòng bảng ASEAN Cup. Mach giữ sạch lưới của đội bị Lào chặn đứng ở trận ra quân ASEAN Cup 2024, khi đội trưởng Bounphachan Bounkong ghi bàn phạt đền rút tỷ số xuống 1-4 ở cuối trận.

TRÍ DŨNG

Liên đoàn Bóng đá Campuchia điều tra nghi vấn dàn xếp tỷ số ở ASEAN Cup 2024

Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) tuyên bố sẽ tiến hành điều tra nghi vấn dàn xếp tỷ số liên quan đến trận thua 1-2 của đội tuyển Campuchia trước chủ nhà Singapore trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2024. Các cáo buộc được đưa ra sau khi đội tuyển Campuchia nhận thất bại "khó hiểu" trước tuyển Singapore trong trận đấu. Cụ thể, hai tình huống mắc lỗi hớ hênh của thủ môn trẻ Vireak Dara khiến đội bóng xứ triệu voi bị dẫn trước đến 2 bàn chỉ sau 16 phút thi đấu. Sau màn trình diễn kém cỏi này,

thủ thành 21 tuổi bị nghi ngờ tham gia vào đường dây cá độ, có dấu hiệu dàn xếp tỷ số. Theo trang thể thao Khmer Times, Chủ tịch FFC đã quyết định mở cuộc điều tra chính thức và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nghi vấn. Trận thua bạc nhược khiến người hâm mộ bóng đá Campuchia chỉ trích đội nhà. Trước đó, Campuchia có màn trình diễn xuất sắc, hòa trên thế thắng khi tiếp đón Malaysia ở ngày ra quân giải đấu diễn ra ngày trên sân nhà.

LÊ HÙNG

Tin vắn

Tham dự giải Mỹ mở rộng 2024 diễn ra từ ngày 16 đến 22-12 tại Las Vegas - Nevada, đội tuyển bóng bàn Việt Nam có các tay vợt Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Duy Phong, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Hạnh Ngân, Nguyễn Như Quỳnh, Đỗ

QUẢNG CÁO

ME TRANG COFFEE

SeABank

BIDV NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

MB